



ประกาศสำนักอนามัย


เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ด้วยสำนักอนามัยจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๕ ตำแหน่ง

ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ และครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ อนุมัติและปรับปรุงแนวทางการเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษและมติ อ.ก.ก. สามัญข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ กำหนดเป็นนโยบายเป็นการเฉพาะกรณีในระหว่างนี้ให้กรุงเทพมหานครใช้แนวทางการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษที่ว่างระหว่างนี้ โดยให้คณะกรรมการคัดเลือกของกรุงเทพมหานคร ตามที่ ก.ก. กำหนดดำเนินการคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๒๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาโดยอนุโลม ประกอบมติ อ.ก.ก. สำนักอนามัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ มีมติให้สำนักอนามัยเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษที่ว่างระหว่างนี้ ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
จำนวน ๕ ตำแหน่ง รวม ๒๒ อัตรา (ตามเอกสารหมายเลข ๑)
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
ต้องเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือก (ตามเอกสารหมายเลข ๒) ที่แนบท้ายประกาศนี้ครบถ้วนในวันปิดรับสมัคร
๓. การสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้ยื่นใบสมัคร (ตามเอกสารหมายเลข ๓) ด้วยตนเองที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕


นางมนทิรา พงษ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการสำนักอนามัย

ตำแหน่งว่างระดับชำนาญการพิเศษ

เอกสารหมายเลข ๑

(ว่างปัจจุบัน)

สำนักอนามัย

ลำดับที่	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
๑	นักวิชาการสุขาภิบาล (ด้านบริการทางวิชาการหรือ ด้านส่งเสริมพัฒนา) ๑	หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มงานสุขาภิบาลควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ กองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย (กสล.๑๘)	
๒	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านวางแผนหรือด้านส่งเสริม พัฒนาหรือด้านบริการทาง วิชาการ) ๒	กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ กองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย (กสภ.๔๑)	
		๓ หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มงานโรคติดต่อทั่วไป กองควบคุมโรคติดต่อ สำนัก อนามัย (กคร.๑๖)	
		๔ กลุ่มงานระบาดวิทยา กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย (กคร.๓๓)	
๓	นักวิชาการพยาบาล	๕ หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มงานมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการพยาบาล กอง การพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย (กพส.๗)	
		๖ หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและวิชาการพยาบาล กองการ พยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย (กพส.๑๓)	
๔	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ(ด้านการ พยาบาลหรือพยาบาลวิชาชีพชำนาญ การพิเศษ(ด้านการพยาบาลทั่วไป) ๗	หัวหน้าพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป ศูนย์บริการ สาธารณสุข ๒ ราชปรารภ สำนักอนามัย (ศบส.(๒)๖)	
		๘ หัวหน้าพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป ศูนย์บริการ สาธารณสุข ๑๖ ลุมพินี สำนักอนามัย (ศบส.(๑๖)๑๐)	
		๙ หัวหน้าพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป ศูนย์บริการ สาธารณสุข ๑๘ มงคล-วอนวิงตาล สำนักอนามัย (ศบส.(๑๘)๖)	
		๑๐ หัวหน้าพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป ศูนย์บริการ สาธารณสุข ๑๙ วงศ์สว่าง สำนักอนามัย (ศบส.(๑๙)๑๑)	
		๑๑ หัวหน้าพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป ศูนย์บริการ สาธารณสุข ๒๔ บางเขน สำนักอนามัย (ศบส.(๒๔)๑๔)	
		๑๒ หัวหน้าพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป ศูนย์บริการ สาธารณสุข ๒๕ ห้วยขวาง สำนักอนามัย (ศบส.(๒๕)๖)	
		๑๓ หัวหน้าพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป ศูนย์บริการ สาธารณสุข ๓๒ มาริษดินตมูสิก สำนักอนามัย (ศบส.(๓๒)๖)	
		๑๔ หัวหน้าพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป ศูนย์บริการ สาธารณสุข ๓๔ โพธิ์ศรี สำนักอนามัย (ศบส.(๓๔)๖)	

ลำดับที่	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ(ด้านการพยาบาลหรือพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(ด้านการพยาบาลทั่วไป) ๑๕	หัวหน้าพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๒ ถนนม ทองสีมา สำนักอนามัย (ศบส.(๔๒)๖)	
	๑๖	หัวหน้าพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๘ นาควิษระอุทิศ สำนักอนามัย (ศบส.(๔๘)๘)	
	๑๗	หัวหน้าพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๙ วัดชัยพฤกษ์มาลา สำนักอนามัย (ศบส.(๔๙)๖)	
	๑๘	หัวหน้าพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๐ รสสุคนธ์ มโนชญากร สำนักอนามัย (ศบส.(๖๐)๖)	
	๑๙	หัวหน้าพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๑ สัจจวาลย์ ทัศนารมย์ สำนักอนามัย (ศบส.(๖๑)๖)	
	๒๐	หัวหน้าพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๕ รักษาสุข บางบอน สำนักอนามัย (ศบส.(๖๕)๖)	
๖	นักสังคมสงเคราะห์	๒๑ หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มสงเคราะห์ทางสาธารณสุข สนง.พัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย (สพธ.๔๐)	
		๒๒ หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มแผนงานและระบบข้อมูลยาเสพติด สนง.ป้องกันและบำบัดการติดยา สำนักอนามัย (สยส.๑๕)	

ข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณา

ข้อมูลบุคคลเป็นข้อมูลของผู้ที่อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งให้ผู้สมควรคัดเลือก
มีข้อมูลดังต่อไปนี้

๑. ประวัติส่วนตัว
๒. วุฒิทางการศึกษาและสาขาที่ศึกษา
๓. ประวัติการทำงานและการรับราชการ
๔. การฝึกอบรมและดูงาน
๕. ผลงานหรืองานสำคัญในตำแหน่งอื่นๆ ที่ปรากฏ ทั้งนี้ ให้แสดงหรือระบุไว้ โดยอาจจัดทำ

ตามตัวอย่างแบบแสดงผลงานแนบท้ายนี้

๖. เหตุการณ์สำคัญๆ ในชีวิตราชการซึ่งช่วยบ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะสำคัญของผู้นั้นที่เกี่ยวข้อง
๗. ความสามารถพิเศษ ความชำนาญพิเศษ และทักษะที่ทำให้ประสบความสำเร็จ เพื่อจะได้
นำไปพิจารณาว่าความสามารถและทักษะดังกล่าวจะทำให้ผู้นั้นปฏิบัติงานในหน้าที่ใหม่ได้ผลดีหรือไม่ เพียงใด
๘. สุขภาพกายและจิตใจที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่ง
๙. ประวัติทางวินัยและความประพฤติหรือข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ

หน้าที่ราชการ

๑๐. อื่นๆ

.....